

## ล้วงลึกประวัติศาสตร์จีนจากวรรณกรรม มฉก.ตั้งหลักสูตรป.โทครั้งแรกในไทย

ดร.นริศ วศินานนท์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เปิดเผยถึงหลักสูตรปริญญาโทวรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยของจีน ว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉียวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เรียนเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว 4 รุ่น โดยขณะนี้กำลังรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 7 ซึ่งความโดดเด่นของหลักสูตรคือถือเป็นหลักสูตรแรกในเมืองไทยที่ศึกษาองค์ความรู้ด้านวรรณคดีจีน อย่างละเอียด เนื่องจากเห็นว่า วรรณคดีจีน เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาวิถีชีวิต สภาพสังคมความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีปรัชญา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และด้านอื่นๆ ของจีน ทำให้สาระของวรรณกรรมจึงมีความหลากหลาย เสมือนกระจกสะท้อนเรื่องราว ลำดับเหตุการณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนแต่ละยุคสมัย และเสมือนเงาสท้อนของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย เนื่องจากประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ผลงานวรรณกรรมซึ่งตกผลึกอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น กลอนเพลง ละครนวนิยาย ร้อยแก้วและร้อยกรอง เป็นต้น ได้วิวัฒนาการไปตามยุคสมัยและได้รับการถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาวรรณคดีจีนจะสามารถทำให้เข้าใจสังคมจีนในหลากหลายแง่มุมและสภาพต่างๆ รอบด้านของยุคสมัยได้ สำหรับประเทศไทย ยุคสมัยที่ชาวจีนได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศ นอกจากเผยแพร่วิทยาการต่างๆ แล้ว ขณะเดียวกันก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดผ่านผลงานวรรณกรรมที่เขียนขึ้นเป็นภาษาจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรม

ภาษาจีนสมัยใหม่ การศึกษาวรรณกรรมของนักเขียนชาวจีนจึงเปรียบเสมือนประตูเข้าสู่การเรียนรู้ความเข้าใจ ความคิดของพวกเขาและลีลาการเขียนอีกด้วย

ดร.นริศ วศินานนท์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า หลักสูตรดังกล่าว นอกจากจะได้ศึกษาวรรณคดีจีน ผลงานวรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัยของจีนแล้ว ยังศึกษาผลงานวรรณกรรมของชาวจีนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงผลงานวรรณกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีจีน-ไทย อันเป็นการบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ของวงการวิชาการด้านวรรณกรรมจีนในไทย หรือวรรณคดีของไทย โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ มีกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนที่ ทำงานอยู่ในวงการการศึกษาภาษาจีน เช่น ครูใหญ่โรงเรียนจีน ครูสอนภาษาจีน นักวิชาการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาจีน รวมถึงผู้ที่สนใจวรรณกรรมจีน และบัณฑิตปริญญาตรีที่เพิ่งจบการศึกษา ผู้ศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกภาษาจีน หรือด้านอื่นๆ มีความสามารถทางด้านพูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเขียน หลักสูตรนี้สอนด้วยภาษาจีนทั้งหมดและผู้เรียนต้องทำรายงานหรือเขียนบทความวิชาการ ที่สำคัญที่สุดคือผู้เรียนต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เพื่อสอบเข้าโครงหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามที่ตนถนัดและสนใจ นอกจากเข้าใจองค์ความรู้วรรณกรรมแล้ว ยังสามารถพัฒนาภาษาจีนของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สำหรับผู้สอนจะเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน เรียนวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ประโยชน์ของการเรียนหลักสูตรนี้ เมื่อจบการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับปริญญาบัตรสองใบจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศจีน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการงานอาชีพ และเสริมสร้างความรู้และสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน เช่น ความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน วัฒนธรรมจีน ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมจีน เป็นต้น